

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูล

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ฉบับที่ ๑๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

- ☞ ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติฯ
- ☞ กบศ.สัมมนาแนวทางการจัดวิชาสหกิจศึกษา
- ☞ รายงานข่าวความเคลื่อนไหวสภาคณาจารย์ฯ
- ☞ กองพัฒนาฯ และ คทอ. เยี่ยมนักศึกษា
- ☞ ประชุมทูลเกล้าฯ กยศ. ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

มรพส.เปิดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ “ขอยศยิ่งฟ้ามหาราชองค์ราชย์” ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ วันนีขอเชิญชมละคร(คืนสุดท้าย) ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระราชวังจันทร์

จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในชื่อ “ขอยศยิ่งฟ้ามหาราชองค์ราชย์” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณพระราชวังจันทร์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยจัดการแสดงทั้งหมด ๗ องก์ ได้แก่ องก์ที่ ๑ ปฐมพิบังเกิดมหาราชจอมราชัน / องก์ที่ ๒ วิปโยคแห่งนคราองก์ที่ ๓ แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน / องก์ที่ ๔ อภัยหมื่นเลือดกษัตริย์ / องก์ที่ ๕ วีรกษัตริย์แห่งสองแคว / องก์ที่ ๖ วีรกรรมสถิตหล้าท้าวธานี และ องก์ที่ ๗ สดุดีแช่ซ่องพระองค์ดำ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่ “การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการทำละครที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ผมอยากให้คนพิษณุโลกได้พาลูกหลานของท่านมาชมละครที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้ปกป้องบ้านเมืองให้ชาวไทยอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นลูกหลานชาวพิษณุโลกต้องช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมือง รักษาวัฒนธรรม มีความรักความสามัคคี สมกับที่เป็นลูกหลานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งละครจะแสดงในวันนี้ (๑๘ ม.ค.) เป็นคืนสุดท้าย ขอเชิญมาร่วมชมละครเพื่อเทิดพระเกียรติในมหาวีรกรรมของมหาวีรบุรุษของพระองค์นี้ที่สร้างคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ รับรองได้ว่าเมื่อชมละครจบแล้วทุกท่านจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและรักผืนแผ่นดินไทยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะท่านจะเป็นชาวจังพิษณุโลกหรือจังหวัดไหนๆ ก็ตาม ต่างก็เป็นลูกหลานคนไทยต้องรู้จักรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไป และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจสร้างละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณด้วยความร่วมมือกันนี้ทำให้ละครเทิดพระเกียรติฯ ประสบความสำเร็จ ยิ่งใหญ่ตระการตาและสมพระเกียรติอย่างที่สุด”



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - 5526 - 7108 e-mail : info@psru.ac.th

มรพส.สัมมนาแนวทางจัดวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education)



เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองบริการการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร โดยเชิญ ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สหกิจศึกษา” ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวทำให้ผู้บริหารระดับคณะและประธานหลักสูตรสาขาวิชามีความเข้าใจ สหกิจศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวิบูลสงคราม แบบมีสหกิจศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนา นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานจริง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ได้ผลดี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากที่สุด

สหกิจศึกษาในหลักสูตรคืออะไร

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กร ผู้ใช้บัณฑิต (Work-based learning) โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพ และมีประโยชน์ ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงการพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน ๔ เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแล การทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และพัฒนา ทักษะ ที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี จึงมีการขยายและนำสหกิจศึกษาไปใช้อย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง ลักษณะของบัณฑิต ที่ตลาดแรงงานต้องการมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ทักษะที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ได้แก่ ความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ความรู้ความสามารถในการรับรู้การตัดสินใจและแก้ปัญหา มนุษย์สัมพันธ์ ความคิด ริเริ่ม ระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การนำเสนอและการเป็นผู้นำ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้ จะเรียนรู้ และพัฒนาได้เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การเรียนการสอนเฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านพัฒนาตนเองถือเป็นความจำเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง สถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะผู้ใช้ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้สนับสนุน ด้านนโยบายและทรัพยากร ต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ภาคองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยเร็ว

ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

1. สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษา ระดับปริญญาทั่วทั้งวงกว้างขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทำงาน ในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา **“รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”**

2. ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา ประมวลได้จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นักศึกษา • ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก • มีผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึ้น • เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น • เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล • มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา • เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง • ได้รับค่าตอบแทนขณะศึกษา • เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและขวามพร้อมในการทำงานสูง

สถาบันอุดมศึกษา • เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ • ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน • สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

สถานประกอบการ • มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี • พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญได้มากขึ้น • ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น • มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา • เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า บัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น

รายงานความเคลื่อนไหวของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณามิมีมติรับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสภาคณาจารย์ มรพส.

อ.ชำนาญ วงศ์วินิจศร : ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ มรพส.

สวัสดิ์ชาวราชภัฏพิบูลสงครามในสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งผลการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ เรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสภาฯ ซึ่งเป็นการพิจารณาค้างจากการประชุมคราวก่อน ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาและมิมีมติรับปรัชญาและวิสัยทัศน์ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการดังนี้

ปรัชญา : รักสามัคคีเพื่อศักดิ์ศรีราชภัฏพิบูลสงคราม

วิสัยทัศน์ : แหล่งประสานความคิด ด้วยจิตเป็นธรรม น้อมนำอุดมการณ์ เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าพิจารณากำหนดรายละเอียดปรับปรุงการทำงานในภาวะกิจ ๔ ด้าน ซึ่งได้รับคำแนะนำเสนอแนะจากอาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งต่างๆ โดยได้ตั้งเป้าหมายกำหนดกรอบเวลาดำเนินการ ศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ส่วนเรื่องการเป็นเจ้าภาพการประชุม ทปสท. ได้เลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์

เรื่องนำเสนอจากการประชุมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันนี้ขอเสนอคำกล่าวของนายกร ทพิรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวาตะและข้อคิดที่น่าสนใจ ขอเชิญท่านเก็บเกี่ยวโดยไม่ตัดทอน ดังนี้

กร ทพิรังสี : ในเบื้องต้นขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการศึกษาแห่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้กรุณา สวนสุนันทาในวันนี้ ผมคิดว่าวันเวลาผ่านมา ๕ ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ร.บ.ราชภัฏ ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้บังคับ และพวกเราทุกคนที่นี้ก็เป็นหนึ่งในองค์กรใน พ.ร.บ.ฉบับนั้น ๕ ปีที่ผ่านไปในความที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการพูดคุยกันเองว่า เราจะมีภารกิจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราที่อยู่ภายใต้กรอบ 2547 นั้นอย่างไรบ้าง ตรงนี้ผมอยากจะ กราบเรียนท่านประธานว่า ในความเป็นสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดที่เราสามารถจะขับเคลื่อนในการกำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางเป็นไปตามพ.ร.บ.๒๕๔๗ ในขณะเดียวกันอยากจะกราบเรียนท่านกรรมาธิการและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา บรรทัดสุดท้ายของความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย ไม่ได้อยู่ที่ข้อบังคับ บรรทัดสุดท้ายอยู่ที่จิตใจได้สำนึกที่เกี่ยวข้อง มนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำเพื่อใครและทำเพื่อเป้าหมายอะไร สำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ทำไปๆ แค่นั้นมันไม่พอครับ สำหรับที่จะวางรากฐานให้อนาคตกับเยาวชนของชาติ ผมนั่งอยู่ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดเวลา ทุกครั้งจะมีข้อบังคับเข้ามาทุกครั้ง ปรึกษากับท่านอธิการซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของผู้บริหาร จะปรึกษากันตลอดเวลาว่าข้อบังคับเหล่านี้เราออกไปแล้วยังไงครับ การศึกษาถือปฏิบัติและแรงบันดาลใจของการปฏิบัติไม่มีมันจะไม่เกิดประโยชน์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราวางกันไว้ เขียนกันไว้ เราจะต้องรายงาน สกอ. ว่า ๒ - ๓ อีก ๕ ปีเราจะต้องทำอะไรบ้าง นโยบายทิศทางและเป้าหมายชัดเจนไปตามเป้าหมายที่ สกอ. กิติ กระทรวงศึกษาก็ดี กว่าจะมาถึงระดับปฏิบัติงานได้นั้นจิตสำนึกของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นสำคัญที่สุด บุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีเอสเซอเปอรชั่นดลบันดาลใจของตนเองแล้วใครเสียเวลาเปล่า และนั่นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดของอนาคตของชาติ ผมอยากกราบเรียนตรงนี้ว่า ท่านประธานครับ ๑๑ - ๑๒ กันยายน สกอ.เชิญผมไปร่วมสัมมนาในหัวข้อคล้ายกันในวันนี้ ฉะนั้นผมคิดว่าที่สวนสุนันทา ทำวันนี้ขึ้นมาจะเป็นวางรากฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันด้วย แต่ในจุดยืนส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ที่ พรบ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนี้ อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานฝากไว้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยว่าจิตสำนึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง จิตสำนึกของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำคัญที่สุดเราจะออกมาเป็นมาตรการออกมาเป็นวิสัยทัศน์ ข้อบังคับ เขียนไปเถอะครับ กำหนดไปเถอะครับ จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผู้ได้รับมอบหมายไม่มีแรงดลบันดาลใจให้อยากจะทำ ฉะนั้นในวันนี้ขอขอบคุณ ท่านประธานที่ได้กรุณาสวนสุนันทา และหวังว่า แนวทางตรงนี้จะนำทางสว่างให้กับเยาวชนของชาติ เพราะเราเปรียบเสมือน ไฟฉายที่นำสว่างทางส่องทางให้กับเยาวชนและประเทศชาติเดินไปสู่อนาคตที่สว่างไสว และนั่นคือเอสเซอเปอรชั่นที่สูงที่สุด อยู่ในจิตสำนึกของพวกเราทุกคน ขอขอบคุณครับ

กองทุนนักเรียนและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพนักศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

กองทุนนักเรียน แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุนิรัตน์ อยู่ทิพย์ นักศึกษาโครงการทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์ เพชรกาสะลองรุ่นที่ ๑ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถบัสเจี้ยวชนรถจักรยานยนต์ ณ บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ทำให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกเชิงกรานหักทั้งสองข้าง บริเวณขาซ้ายเนื้อฉีกขาดเป็นแผลยาว เข้าข่ายหัก และบริเวณอื่นของร่างกายได้รับอันตรายอีกหลายแห่ง ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ทางทีมแพทย์ได้ทำการรักษาผ่าตัดแล้ว ๓ ครั้ง และยังคงเข้าผ่าตัดอีกไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นขณะนี้อยู่ที่ ๑๐๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยบาท) โดยค่ารักษาพยาบาลขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย โฉวเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) จากการประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาในอนาคตของโรงพยาบาล และการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้มารดาของนักศึกษาและญาติพี่น้องเกิดความกังวลใจเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน ประกอบกับบิดาของนักศึกษาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน และมารดาประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้เพียงเล็กน้อย ด้วยนางสาวสุนิรัตน์ อยู่ทิพย์ เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ทำให้ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาสะลอง รุ่นที่ ๑ มรพส.



ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณเพ็ญศรี มีพยุง ผอ.กองทุนนักเรียน อ.สนิท ปิ่นสกุล และ อ.จิตาภรณ์ แหวนเพชร อ.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมนางสาวสุนิรัตน์ อยู่ทิพย์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินจากโครงการสวัสดิภาพนักศึกษา เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา จากนั้น ผศ.ศิริพร ไชยเมือง และคณะ ได้กล่าวอวยพรขอให้นักศึกษาหายป่วยโดยเร็วและกลับมาศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติต่อไป

งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญ ผู้ที่ กยศ.ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ผู้ประสงค์จะกู้ยืม กยศ.ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทูลคน
เข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ

* เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและอาหาร

* นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ และจะมีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืมต่อไป*

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนากองถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน